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21.4 COFNODION 

 

A. Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 23 Gorffennaf 2019.  
 

B. 



 
          Nodwyd bod trafodaethau gyda'r tair undeb llafur ar y campws yn parhau, gyda 



B. Atgoffwyd y Cyngor fod y brifysgol wedi derbyn llythyr yn ddiweddar gan Swyddfa Cyllid 
Ewropeaidd Cymru (WEFO) ynglŷn â’r Prifysgol. 

 
Mer’r Prifysgol yn cefnogi trafodaeth efo WEFO yn eu trafodaethau gyda Llys 
Archwilwyr Ewrop. 
 

 
 Nodwyd bod y cytundebau cyllido mewn perthynas â'r mater wedi'u diwygio fel rhan 

o'r trafodaethau gyda WEFO, ac roedd WEFO wedi gofyn i'r cytundebau diwygiedig gael 
eu llofnodi ar ran y brifysgol gyda chymeradwyaeth y Cyngor. Oherwydd y dyddiad cau 
a osodwyd ar y brifysgol, roedd y Cadeirydd, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y 
Pwyllgor Cyllid a Strategaeth wedi gwneud y penderfyniad i awdurdodi'r Cyfarwyddwr 
Cyllid Dros Dro i lofnodi a dychwelyd y dogfennau.  

 
C. Nododd y Cyngor y diweddariad a ddarparwyd gar0eyd gar0eyd gar0eyd gar0eyd gar0eyd gar0eyd gar0e4.12 ,08871 ygiedig gael 



Dywedodd yr Is-ganghellor wrth y Cyngor y byddai adroddiad manwl yn dod 
gerbron y cyfarfod nesaf ar y dulliau amrywiol o ymdrin â thablau cynghrair, er 
mwyn sicrhau bod y Cyngor yn cael golwg ar y ffynonellau data a ystyriwyd gan 
y gwahanol dablau cynghrair. Nodwyd canlyniadau rhai o'r tablau cynghrair a 
gyhoeddwyd dros yr wythnosau diwethaf, gyda rhai canlyniadau cadarnhaol i'r 
brifysgol, ac eraill yn llai cadarnhaol mewn perthynas â safle terfynol y 
brifysgol. Nododd yr Is-ganghellor y potensial enfawr i'r brifysgol wella ei safle 
mewn rhai tablau cynghrair allweddol, ac roedd gwaith yn mynd rhagddo o 
fewn y tîm Cynllunio i ystyried hyn ymhellach.  
 
Croesawodd Mr Avison y gwaith sy'n cael ei wneud ar y tablau cynghrair a 
dywedodd y gallai fod yn ddefnyddiol weld pa dablau cynghrair oedd wedi eu 
hoptimeiddio gan beiriannau chwilio, er mwyn deall y pwysiad a roddir i'r 
tablau gan fyfyrwyr. 

  
[b] Ysgol Feddygol ar gyfer Gogledd Cymru  

  
Croesawodd yr Is-ganghellor yr ymrwymiad strategol a dderbyniwyd gan 
Eluned Morgan AS, Barwnes Trelái a'r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau 
Cymdeithasol yn ystod ei hymweliad diweddar mewn perthynas â sefydlu Ysgol 
Feddygol ar gyfer Gogledd Cymru. Nodwyd bod Cyfarwyddwr Gweithredol 
newydd wedi'i benodi i'r Ysgol Gwyddorau Meddygol ac Iechyd a fyddai'n 
gweithio ar y rhyngwyneb gyda'r Cyngor Meddygol Cyffredinol, a hefyd, fel 
rhan o fwrdd rhaglen, yn gweithio tuag at greu, yn yr amser byrraf posibl, Ysgol 
Feddygol wedi'i ffurfio'n llawn sy'n cyflwyno rhaglenni israddedig ac ôl-radd. 
Nodwyd hefyd bod y berthynas â Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr yn 
gweithio'n dda a'i bod yn hanfodol i gyflawni'r project. Cadarnhawyd y byddai'r 
Is-ganghellor yn darparu diweddariad pellach i'r Cyngor ym mis Tachwedd.   

  
 [c] Gweithredu Diwydiannol  

  
Dywedodd yr Is-ganghellor fod UCU wedi cadarnhau y byddai pleidlais ar gyfer 
gweithredu diwydiannol yn cael ei chynnal yn ystod mis Hydref, ynglŷn â 
phensiynau USS a materion yn ymwneud â chyflog.00c2C0n
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myfyrwyr mor gadarnhaol ag y bo modd i’r myfyrwyr yn ystod y flwyddyn 
academaidd newydd, yn sgil heriau’r pandemig Covid-19.  

 
21.8 NEWYDDION DIWEDDARAF UNDEB Y MYFYRWYR    

 
A.  Nododd y Cyngor yr adroddiadau a gyflwynwyd gan Undeb y Myfyrwyr a chan UMCB o 

dan eitem 6 ar yr agenda.  
 
B. Yn benodol, tynnwyd sylw gan Mr Avison a Mr Dafydd at y pwyntiau canlynol: 
 

¶ Gwnaed gwaith ar weithgareddau Croeso 2021 Undeb a phrif ddigwyddiad yr 
wythnos sef yr ŵyl groeso. Gan y bu’n rhaid addasu i ganllawiau Covid-19 byddai'r 
digwyddiad yn cael ei gynnal trwy gydol yr wythnos groeso, yn hytrach na bod yn 
ddigwyddiad ar un diwrnod;  
 

¶ Roedd trawsnewid Canolfan Gweithgareddau Undeb Bangor yn adeilad y 
Ffriddoedd bron wedi'i gwblhau a byddai'n barod ar gyfer canol mis Hydref;   

 

¶ Ar hyn o bryd roedd Undeb y Myfyrwyr yn adolygu penodi archwilydd allanol, ac 
roedd proses dendro ffurfiol ar y gweill;  

 

¶ Roedd Undeb Bangor wedi ei gosod yn uchel yn 20 uchaf tabl cynghrair Student 
Crowd am y Prifysgolion Gorau ar gyfer Undeb Myfyrwyr, a'r Prifysgolion Gorau ar 
gyfer Clybiau a Chymdeithasau.  Roedd yr Undeb hefyd, unwaith eto, wedi derbyn 
y Wobr Rhagoriaeth Effaith Werdd am waith cynaliadwyedd; 

 

¶ Mae UMCB wedi bod yn hyrwyddo'r cyfleoedd a gynigir gan Dysgu Cymraeg/Learn 
Welsh a’r gwersi Cymraeg am ddim i fyfyrwyr a gynigir gan y brifysgol;  

 

¶ 





 
B. Gofynnodd aelodau'r Cyngor nifer o gwestiynau, a gwnaed y pwyntiau canlynol yn 

benodol:  
 



Campws a oedd wedi arwain at drefniant gweithio tryloyw gyda'r tair undeb 
yn ystod yr ymarfer ailstrwythuro. Wrth symud ymlaen roedd y brifysgol yn 
datblygu ei Strategaeth Pobl yn Gyntaf ac er ei bod yn poeni am gyfnod 
pellach posibl o weithredu diwydiannol, roedd y cydweithio â'r undebau yn 
parhau i fod yn gadarnhaol. Yn ogystal, ac fel yr amlinellwyd yn gynharach yn 
y cyfarfod, roedd y brifysgol mewn sefyllfa ariannol gryfach o lawer, gyda 
niferoedd cynyddol o fyfyrwyr ac felly gallai edrych i'r dyfodol gyda pheth 
optimistiaeth. 

 
 [6] Dywedodd Mr Avison fod Undeb y Myfyrwyr ar hyn o bryd yn gweithio ar ei 

Adroddiad Profiad Myfyrwyr a fydd yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor yn ei 
gyfarfod ym mis Tachwedd. Yn ogystal, roedd Undeb y Myfyrwyr yn bwriadu 
gweithio gyda chynrychiolwyr cyrsiau yn ystod y flwyddyn academaidd i roi 
sylw i unrhyw faterion yn gynnar, fel y gallai’r brifysgol weithredu.   

 
C. Diolchodd y Cadeirydd i'r Athro Turnbull am ei gyflwyniad llawn gwybodaeth, a hefyd i 

aelodau'r Cyngor am drafod y mater, gan godi rhai pwyntiau pwysig i'w hystyried 
ymhellach.  

 
21.10 ADRODDIAD BLYNYDDOL YSTADAU 

  
A. Cyflwynodd Mr Wiegand Adroddiad Blynyddol Ystadau i'r aelodau. Atgoffwyd y 

Cyngor mai ystad y brifysgol yw un o'i brif gyfrifoldebau. Yn ogystal, roedd Cod 
Rheoli Ariannol HEFCW yn cynnwys adran ar reoli'r Ystad yn ddarbodus a nodi y dylai 
Cyrff Llywodraethu dderbyn adroddiad blynyddol yn amlinellu perfformiad Ystadau. 



academaidd flaenorol a gofynnodd y Cyngor i Mrs Hine ofyn am sicrwydd gan y 
perchennog y byddai'r cam gweithredu yn cael ei gwblhau o fewn y flwyddyn 
academaidd gyfredol.  

 
B. Cymeradwyodd y Cyngor  y datganiad a fyddai'n cael ei atodi i gyfrifon y brifysgol ar 

gyfer 2020/21 a'i arddangos ar wefan y brifysgol.    
 

21.12 PWYLLGOR CYLLID A STRATEGAETH 
 
A. Rhoddodd Syr Paul Lambert adroddiad llafar ar gyfarfod y Pwyllgor Cyllid a Strategaeth 

a gynhaliwyd yn gynharach yn y dydd.   
 
B. Tynnwyd sylw'r Cyngor yn benodol at y materion canlynol: 
 
 [1] Ystyriodd y Pwyllgor ganlyniadau ariannol Chwarter 3;  

[2] Darparwyd diweddariad ar Gynllunio Strategaethau a Busnes gan y Pennaeth 
Cynllunio; a  

 [3] Chymeradwywyd y Fframwaith Rheoli Rhaglenni Cyfalaf.  
 

21.13 PWYLLGOR ARCHWILIO A RISG 
 
A. Cymeradwywyd yr adroddiad ar gyfarfod y Pwyllgor Archwilio a Risg a gynhaliwyd 10 

Medi 2021 (ynghlwm fel Atodiad III i gopi swyddogol y cofnodion). Tynnwyd sylw 
aelodau yn benodol at yr Adroddiad Cwynion Blynyddol a groesawyd gan y Pwyllgor, yn 
enwedig y niferoedd isel mewn perthynas â chwynion ynglŷn â’r ymateb i’r pandemig 

 
B.  Derbyniodd y Cyngor adroddiad ar y risgiau corfforaethol gweddilliol eithafol ac uchel a 

nododd bod 12 o’r 23 risg sydd ar Gofrestr Risgiau Corfforaethol y brifysgol yn cael eu 
dosbarthu’n weddillol eithafol neu uchel, h.y., o gymhwyso dulliau rheoli'r brifysgol, y 
rhai a fyddai'n cael effaith fawr neu gritigol, ac sy'n debygol neu bron yn sicr o ddwyn 
ffrwyth yn y 1-3 blynedd nesaf.  

 
21.14 PWYLLGOR DISWYDDIADAU 

 
Cymeradwywyd yr adroddiad ar gyfarfod y Pwyllgor Diswyddiadau a gynhaliwyd 28 
Gorffennaf 2021 (ynghlwm fel Atodiad IV i gopi swyddogol y cofnodion).Nododd Dr Rees, fel 
Cadeirydd, mai hwn oedd cyfarfod olaf y Pwyllgor sydd wedi cael ei ymgorffori yn y Pwyllgor 
Pobl a Diwylliant newydd.  
 
 

21.15 PWYLLGOR ENWEBIADAU A LLYWODRAETHU  
 
A. Cymeradwywyd yr adroddiad ar gyfarfod y Pwyllgor Enwebiadau a Llywodraethu a 

gynhaliwyd 17 Mehefin 2021 (ynghlwm fel Atodiad V i gopi swyddogol y cofnodion) a 
nodwyd) a 

 

 



 
 [1] Gwnaed mân ddiwygiadau i Bolisi a Gweithdrefnau Is- Is- Is


